

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ  
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH SƠN LA KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

*Của đồng chí Lèo Công Vinh – Công chức Văn phòng*

*huyện ủy Mai Sơn*

**Tôi tên là: Lèo Công Vinh**

**Sinh ngày:** 11/02/1983

**Quê quán:** Xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

**Thường trú:** Tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

**Trình độ chuyên môn:** Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

**Lý luận chính trị:** Trung cấp

**Chức vụ:** Chuyên viên Văn phòng huyện ủy

**Ứng cử:** Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

- *Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, huyện!*

- *Kính thưa: Các vị đại biểu khách quý!*

- *Thưa toàn thể các đại diện cử tri!*

Được sự tin tưởng giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV của cử tri nơi công tác và sự tin nhiệm của cử tri nơi cư trú, tôi rất vinh dự được Ủy ban MTTQVN tỉnh giới thiệu làm ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và được phân công về ứng cử tại huyện Mai Sơn. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi đến các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các đại diện cử tri lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

*Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu!*

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Mai Sơn, Bố mẹ tôi đều là người dân tộc Thái đen, Quê quán ở xã Chiềng Mai huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, năm 1977 để thuận lợi cho việc công tác và học tập gia đình tôi thoát ly từ Bản Dăm xã Chiềng Mai về sinh sống tại Tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót cho đến nay. Hiện nay tôi đang là Công chức Văn phòng huyện ủy Mai Sơn, trong quá trình công tác, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, tôi luôn có ý thức phấn đấu, học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Qua tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện, tôi nhận thấy trong những năm qua huyện Mai Sơn đã thu được nhiều kết quả trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh.v.v.

Kinh tế - xã hội của huyện được duy trì ổn định và phát triển khá; Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,5 triệu đồng/người. Nông nghiệp có bước phát triển, được quan tâm triển khai, tạo ra các sản phẩm giá trị kinh tế cao. Chương trình xây dựng Nông thôn mới đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm; văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; Quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh những kết quả tích cực trên, cũng vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Kinh tế phát triển khá nhưng chưa toàn diện, chưa đồng đều giữa các vùng, các lĩnh vực. Nông nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện. Công tác quản lý đất đai, xây dựng và trật tự đô thị còn hạn chế; vấn đề ô nhiễm môi trường còn nhiều bức xúc. Đời sống của một bộ phận nhân dân ở các bản, các xã vùng sâu, vùng xa vẫn còn khó khăn...

*Thưa quý cử tri!*

Là một người con được sinh ra trên mảnh đất Mai Sơn, tôi luôn nhận thức rằng bản thân phải cố gắng hết mình để có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, từ những kinh nghiệm của bản thân, tôi sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ để xứng đáng là Người đại biểu của dân. phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri với Đảng, Nhà nước và các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền để được giải quyết theo nguyện vọng; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri. Để làm được điều đó trước hết bản thân tôi phải:

- Không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị; rèn luyện phẩm chất đạo đức, gương mẫu chấp hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú; tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri



và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.

- Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Nghị quyết, quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, huyện.

- Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

- Luôn nắm vững tình hình đời sống kinh tế - xã hội của huyện nhà, để tham mưu và phản ánh với HĐND tỉnh quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương phù hợp tình hình thực tế của địa phương;

Để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của cử tri và nhân dân, bản thân tôi luôn phải nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình và phải nghiêm túc thực hiện tốt phong cách công tác của người cán bộ thực sự có trách nhiệm với dân.

Trên phương diện công tác của mình, tôi sẽ cố gắng nỗ lực thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm của đảng viên và chức trách nhiệm vụ được giao. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu; đại diện cử tri đã dành cho tôi khoảng thời gian quý báu để trình bày; xin cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc địa phương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tạo điều kiện cho tôi và toàn thể cử tri trong cuộc gặp gỡ này. Xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu và toàn thể cử tri, chúc cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

**NGƯỜI ỨNG CỬ**



**Lèo Công Vinh**